

สมาชิก สอ.ฐานทัพเรือสัตหีบ ตอบรับให้ สหประกัน ชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

เรือเอกสถาพร สกลทัศน์ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด กล่าวว่า การที่สหประกันชีวิตเข้าไปในระบบทหารเรือได้ เพราะวิกฤตของทหารเรือ เนื่องจากการที่สมาชิกมาขอกู้สินเชื่อ จะต้องให้สมาชิกมาเป็นค้ำประกัน พอสมาชิกคนกู้ตาย คนค้ำก็มารับภาระ ปรากฏว่าคนค้ำก็ไม่ได้ค้ำอย่างเดียวกัน คนค้ำก็กู้ พอคนค้ำมารับภาระคนกู้ที่เสียชีวิต เลยกลายเป็นโดมิโนของคนค้ำ หลักประกันล้มเป็นโดมิโน ทำให้ต้องมานั่งคิดแก้ปัญหาหลักประกันของเราเอง คำตอบก็มาจากหลายๆ ที่หลายๆบริษัท แต่คำตอบที่ถูกต้องคือ “สหประกันชีวิต” ที่เข้ามา นี่คือคำตอบว่าทำไมประกันชีวิตถึงเข้ามาในฐานทัพเรือได้ ตรงนี้คือจุดเริ่มต้น โจทย์ของเราคือว่า เราเอามาค้ำสินเชื่อ เราจะค้ำสินเชื่อสมาชิกไม่ได้นึกถึงการออมมากนัก ก็มาเกิดเรื่องเอามาแทนสินเชื่อเมื่อคนกู้เสียชีวิต พฤติกรรมของเราอย่างหนึ่งก็คือ อันนี้เป็นพฤติกรรมส่วนตัวไม่ยากให้ลอกเลียนแบบ คือเรากู้กันทุกปี และรีไฟแนนท์กันทุกรอบ คือพอเดือนหนึ่งบูบ เค้าก็มารีไฟแนนท์ใหม่ ก็จะกลายเป็นว่า ตรงประกันของเราก็ใช้ทุนลดเหมือนกัน แต่ทุนลดอย่างนั้นมันไม่ลดนะครับเพราะปีใหม่ก็จะกลับมาเท่าเดิม ก็กลายเป็น สหประกันชีวิตเป็นคำตอบที่ถูกต้องและเป็นมานานถึง 3-4 ปีจนถึงวันนี้



เรือเอกสถาพร กล่าวต่อไปว่า เป็นความยากยิ่งของฝ่ายจัดการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม พอดีว่าผมเป็นกรรมการด้วยก็เลยได้เปรียบนิดหน่อยในการเสนอที่ประชุม เราเอามาอภิปรายกันระหว่างบริษัทประกันหลายๆ ที่ ไม่ได้มีเฉพาะสหประกันเพียงอย่างเดียว ผมวิเคราะห์ปัญหาแล้วเพราะผมทำข้อพิจารณาให้คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว คุณต้องแก้ไขปัญหาวิกฤติโดมิโนของเราด้วยการประกันเท่านั้น เพราะการประกันจะเข้ามาสอดรับภาระของคนค้ำประกันได้ กรรมการรับได้อย่างไร กรรมการรับได้เพราะสมาชิก ผมกล้าบอกได้เลยว่าที่ “สหประกันเข้าไปอยู่ในสรรพาวุธทหารเรือได้ทุกวันนี้ก็เพราะสมาชิกเป็นคนเลือก” เค้าเป็นคนตอบรับและเค้าก็ให้ความเชื่อถือในเรื่องของการบริการ ก็ต้องยกเครดิตให้คุณสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ที่ท่านไปเยี่ยมที่สหกรณ์ ท่านไปมอบสินไหม และได้โชว์ภาพที่ CEO ไปมอบสินไหม แล้วนำภาพนั้นไปออกเว็บไซต์ ในการประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ นี่ก็เป็นความเชื่อถือ จากนั้นสมาชิกต่างก็เชื่อแล้วว่าสหประกันชีวิตเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือและเข้ามาชดเชยในเรื่องของวิกฤติของเราได้จริงๆ